



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน**  
**เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน ได้ดำเนินการรวมผลคะแนน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน ๑ อัตรา โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

**กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีดังนี้**

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว ให้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ผู้ใดให้มา รายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว ก่อนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมียุครบ ๑ ปี หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี

๒. ผู้ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้าเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิในการแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพันกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดการเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับทะเบียน

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่แต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๔ ผู้นั้นประสงค์จะไม่รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

/เงื่อนไข...

### เงื่อนไขการจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน จะมีคำสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.อบต.กำหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน จะถอดถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีที่ขึ้นไว้และจะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายอัยยา ทิพย์อักษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่งผู้ช่วยครู  
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน  
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

---

ตำแหน่งผู้ช่วยครู มีผู้สมัคร จำนวน ๑ ราย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ผลการสรรหา
๐๐๑	นางสาวจิรัชชญา รักพรา	ผ่านการสรรหา ลำดับที่ ๑

หมายเหตุ ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัว ตามหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพันต่อไป



(นายอธยา ทิพย์อักษร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน